



นีโกลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา เข้าพบท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม - 16 /Jan/ 2015

เมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมา(10 มกราคม) นีโกลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา เข้าพบท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม โดยได้ชื่นชมในจุดยืนและการดำเนินการของเวเนซุเอลา โดยเฉพาะที่มีต่อรัฐเดือนไซออนิสต์ และถือว่า การมีจุดยืนแห่งความกล้าหาญ และมีบทบาทอิทธิพลอย่างสูงในอเมริกาลาติน เป็นเหตุผลหนึ่งที่แนวรบของมหาอำนาจเป็นศัตรูกับเวเนซุเอลา พร้อมกับกล่าวเสริมว่า อิหร่านตัดสินใจอย่างแน่วแน่ ในการสานต่อการดำเนินการและส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีกับเวเนซุเอลา

ในการพบปะครั้งนี้ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า นีโกลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา เป็นมิตรที่ดีของอิหร่าน พร้อมกับชี้ถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศให้กับ มาดูโร ว่า ท่านก็เช่นเดียวกันต้องมีการสานต่อความร่วมมืออันนี้ในสมัยที่กำลังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี ด้วยความกล้าหาญและความสามารถที่เอาชนะเหนืออุปสรรคความยากลำบากต่างๆและแผนการของศัตรู

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถือว่า ราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างผิดปกติในช่วงระยะเวลาสั้นๆ นั้นเป็นกลไกทางการเมืองและเศรษฐกิจ พร้อมกับกล่าวเสริมว่า ศัตรูร่วมของเราได้ออาน้ำมันเป็นอาวุธเครื่องมือการโจมตีทางการเมือง และพวกเขาย่อมมีบทบาทในการปรับลดราคาน้ำมันอย่างแน่นอน

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม

ได้เห็นชอบด้วยในการลงนามข้อตกลงร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ของอิหร่านกับเวเนซุเอลา ในการประสานความร่วมมือต่อการรับมือราคาน้ำมันที่ลดลง พร้อมกับกล่าวเสริมว่า ทว่าความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศอย่างจำกัดเพียงแค่เรื่องน้ำมันอย่างเดียว แต่จะต้องเพิ่มการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศให้มากขึ้นกว่าเดิม เพราะที่มีอยู่มันต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ชื่นชม การยืนหยัดต้านทาน จุดยืนและความกล้าหาญของเวเนซุเอลา ในเวทีระดับภูมิภาคและนานาชาติ ว่า



ประเทศต่างๆในลาตินอเมริกั้นในความเป็นจริงแล้วมันคือจุดยุทธศาสตร์ของเวเนซุเอลา โดยมีอุดมการณ์ของเวเนซุเอลาเป็นแรงจูงใจของการตื่นตัวของประชาชาติในภูมิภาค และนี่คือเหตุผลที่อเมริกาเป็นศัตรูกับประชาชาติและรัฐบาลเวเนซุเอลา

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ชี้ถึงประเด็นจุดยืนที่ดีเยี่ยมของเวเนซุเอลา ในสงคราม 51 วันในกาซ่า และคำพูดที่ดีของประธานาธิบดีเวเนซุเอลาในการพบปะครั้งนี้ว่า ในโลกวันนี้รัฐยิวไซออนิสต์กำลังเป็นที่รังเกียจโดยเฉพาะในหมู่ประชาชาติและเขตภูมิภาคของเรา และจุดยืนที่กล้าหาญของท่านในการเผชิญหน้ากับรัฐเถื่อนไซออนิสต์ และท่านก็จะสามารถสร้างมิตรอีกจำนวนมากในหมู่ประชาชาติต่างๆอย่างแน่นอน

ท่านผู้นำสูงสุด ได้อำนวยพรให้รัฐบาลเวเนซุเอลาประสบความสำเร็จ และกล่าวส่ำทับแก่ มาโดร่า ว่า ท่านเป็นคนหนุ่มที่มีความมุ่งมั่น พรารถนาอย่างใจจริง และการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ของสาธารณรัฐอิสลามนั้น จะเป็นการเสริมสร้างและเพิ่มความระหว่งมือที่มีมานานหลายปี ระหว่างสองประเทศมากยิ่งขึ้น และความต่อเนื่องและการเสริมสร้างความเข้มแข็งอันนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศ

นีโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา

ได้กล่าวขอบคุณต่อการช่วยเหลือและให้การสนับสนุนของอิหร่านแก่เวเนซุเอลา ว่า ชาวเวซ ได้รำลึกถึงคำชี้แนะของท่านอยู่เสมอในการบรรยาย พร้อมกับให้การเคารพเป็นพิเศษแก่ประชาชาติและสถานะภาพและบทบาทของอิหร่าน และข้าพเจ้าก็เช่นกันจะปฏิบัติตามเข้าและถือว่าอิหร่านเป็นบ้านหลังที่สองของข้าพเจ้า

เขากล่าวเสริมว่า ความเชื่อมั่นระหว่างสองประเทศ

เป็นทุนที่มีค่ายิ่งในการพัฒนาและส่งเสริมความสัมพันธ์ ว่า ควรใช้ความสามารถและศักยภาพของทั้งสองประเทศในทิศทางของการพัฒนาสู่ความก้าวหน้าที่เป็นมิตรภาพมากยิ่งขึ้น

ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา ได้ชี้ถึงการลดลงของราคาน้ำมันในตลาดโลก

ว่า เราพยายามที่จะลงมติควบคุมราคาน้ำมันในสมาชิกชาติกลุ่มโอเปกและประเทศผู้ส่งออกน้ำมันอื่นๆ เช่นรัสเซีย

เพื่อให้ความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากกลไกใหม่ของราคาน้ำมันให้ปรับอยู่ระดับที่ยอมรับได้



ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา ได้ชี้ถึง ประเด็นปาเลสไตน์ว่า
ปาเลสไตน์เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของความเป็นมนุษย์
ประชาชนและรัฐบาลเวเนซุเอลาถือว่าเราเป็นหนี้บุญคุณในเป้าหมายนี้อันของปาเลสไตน์
และเราเชื่อมั่นว่า ปาเลสไตน์จะได้รับการปลดปล่อยในเร็ววันนี้อย่างแน่นอน

ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา กล่าวย้าว่า
ประชาชนชาวปาเลสไตน์ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมการเมืองของมหาอำนาจและการทำลายของอเมริกา
และอเมริกามีความพยายามจะปิดปิดภาพลักษณ์แห่งการละเมิด
และต่อต้านสิทธิมนุษยชนและการล่าอาณานิคมของตน
ภายใต้เบื้องหลังผู้คนนับพันๆคนที่กำลังเผชิญหน้าอยู่